

Công ty Ajinomoto Việt Nam
Tầng 5, Tòa nhà Golden Tower, Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3930.1929 Fax: (08) 3528.2701

SẢN PHẨM MƠ NGÂM ĐƯỜNG UME CHAN ĐÀU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG

Với xu hướng tiêu dùng luôn hướng đến việc chọn và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon như hiện nay, thì việc tìm mua những sản phẩm từ các nhà cung cấp uy tín, chất lượng luôn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu, với nhiều năm nghiên cứu phát triển các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên và sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam, cuối tháng 9 này, sản phẩm mơ ngâm đường “Ume chan” lần đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường, đánh dấu bước tiến mới của công ty Ajinomoto Việt Nam.

“Ume chan” được sản xuất bắt đầu từ việc thu mua và chọn lọc những trái mơ tươi từ các vùng núi phía Bắc theo đúng tiêu chuẩn về kích thước, hình thái, màu sắc, độ chín và các chỉ tiêu vi sinh đảm bảo. Mơ tươi được tiến hành phối trộn chung với đường theo đúng tỉ lệ và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật Bản tại phân xưởng “Ume chan” rồi tiến hành ngâm tự nhiên từ 3 – 4 tháng giúp mơ có độ dai và dẻo hơn hẳn mơ ngâm tại nhà. Thành phẩm mơ ngâm đường “Ume chan” sáng sủa màu nâu đỏ đẹp mắt, có vị chua ngọt rất hài hòa, bật lên được vị mơ tự nhiên đóng trong hũ thủy tinh có bao bì bắt mắt.

Thịt quả mơ có nhiều loại vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Mơ chứa nguồn chất xơ tự nhiên hỗ trợ tốt quá trình tiêu hóa. Hàm lượng vitamin B5 trong trái mơ thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp cho cơ thể phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, thành phần Vitamin E trong mơ tốt cho da và một số khoáng chất như Kali và Natri đều là chất điện giải cần thiết cho cơ thể. Với sản phẩm mơ ngâm đường “Ume chan” của Ajinomoto, người tiêu dùng có thể dễ dàng pha chế cho mình một thức uống tự nhiên có tác dụng giải khát, thanh nhiệt và cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Hòa vài muỗng canh "Ume chan" với nước và thêm chút đá, bạn có ngay một ly nước mơ thơm ngọt và trái mơ ngâm ngon tuyệt, tốt cho sức khỏe ở bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào. Không chỉ là thức uống giải nhiệt cho cái gay gắt của nắng hè, nước mơ “Ume chan” nóng hừng hực sẽ là lựa chọn tuyệt vời trong tiết trời se lạnh thu đông, phục vụ cho nhu cầu giải khát của tín đồ nước mơ.

Chỉ với 61,000 đồng cho một hũ mơ ngâm đường “Ume chan” có thể pha được 9 ly nước mơ thơm ngon, dinh dưỡng tốt cho sức khỏe theo công thức in trên bao bì. Mơ ngâm đường “Ume chan” sẽ có mặt trên toàn quốc tại các kênh bán hàng trên toàn quốc từ cuối tháng 9.

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc:
Anh Hồ Tấn Hùng
Bộ phận Truyền thông và Đối ngoại
Tel: 0909 722 883